

เรื่อง โครงการรับซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงิน

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2541) นายสุภรัตน์ วัฒนกุล ที่ปรึกษาการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งให้บริษัทเงินทุน 56 ราย ปิดการดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2540 เป็นต้นมา ทางการได้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ฝากเงินและเจ้าหน้าที่สุจริตของบริษัทเงินทุนดังกล่าว โดยให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการรับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินของผู้ฝากสำหรับ 16 บริษัท และตั๋วสัญญาใช้เงินของผู้ฝากและเจ้าหน้าที่สำหรับ 40 บริษัท และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถือตั๋วสัญญาใช้เงินได้กำหนดแนวทางให้สามารถนำตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากมาขายลดหรือวางเป็นประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งสองได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวก็ดำเนินการได้ผลในระดับหนึ่งไปแล้วนั้นอย่างไรก็ดีเพื่อให้การรับซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถือตั๋วและเสริมสภาพคล่องในระบบการเงินอีกทางหนึ่งด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้พิจารณาอนุญาตตามข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้อีก ดังนี้

1. อนุญาตให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการรับซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินตามโครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋ว

2. อนุมัติให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการรับซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินตามโครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋ว เพื่อนำมาโอนขายต่อให้กับบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลอื่น ๆ และ/หรือโอนสิทธิการรับเงินตามตั๋วให้กับนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อไปดำเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) ด้วยการออกตราสารหนี้ใหม่ประเภทหุ้นกู้ เพื่อขายต่อให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

3. ผ่อนปรนการปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมีความคล่องตัวและปฏิบัติได้

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงเทพธุรกิจ จำกัด (มหาชน) และบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เกิดจากการรับแลกเปลี่ยนตัว 56 บริษัทเงินทุนที่ปิดกิจการเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนได้ ตามระยะเวลาเท่ากับอายุของตัวสัญญาใช้เงินและบัตรเงินฝากนั้น โดยให้มีน้ำหนักความเสี่ยงเป็นศูนย์ในการคำนวณการดำรงเงินกองทุนเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์และภาวะผูกพัน

มาตรการเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น เป็นการรองรับและสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเชื่อมโยงกลไกการหมุนเวียนในระบบการเงิน และจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนผู้ถือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน